

Số: 146/BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

Thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; ước thực hiện thu - chi ngân sách; vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp
- Các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh
- Các vị khách dự

Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, trong các ngày 14, 15 tháng 7 năm 2017 các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp Ban để thẩm tra các báo cáo do UBND tỉnh trình tại kỳ họp⁽¹⁾. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo một số ngành hữu quan⁽²⁾.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, đối chiếu với các quy định của Nhà nước, điều kiện thực tế của địa phương cùng các ý kiến của các vị đại biểu dự họp. Ban KT-NS đại diện các Ban HĐND tỉnh xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

PHẦN I

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH VỀ TÌNH HÌNH KT-XH, QP-AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

A. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ

I. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

1. Tình hình phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2017:

Ban KT-NS cơ bản tán thành với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 trên các lĩnh vực như báo cáo UBND tỉnh đã nêu. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số khó khăn, thách thức, đó là:

- Tăng trưởng GRDP ước đạt 5,42%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (năm 2016 là 6,02%), là mức tăng trưởng thấp nhất so với những năm gần đây³. Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm là 7,5% thì các quý còn lại phải tăng trưởng bình quân trên 9,67%. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn cần có sự phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân; cần phát huy, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả trên các lĩnh vực; tăng cường hội nhập; quan tâm thay đổi chất lượng tăng trưởng, bảo đảm bền vững.

¹ Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình ước thực hiện thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 201.

² Sở KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GD&ĐT, VH&DL, LĐTB&XH, Y tế, Xây dựng, BHXH, Công an, VP HĐND, VPUBND tỉnh.

³ - Cùng kỳ năm 2016 là 6,02%, cùng kỳ năm 2015 là 7,82%, ...

- Tổng giá trị hàng xuất khẩu nếu không tính xăng dầu tạm nhập tái xuất 6 tháng đầu năm đạt 369,270 triệu USD, giảm 1,17% so với cùng kỳ. Việc liên kết trong sản xuất, tiêu thụ đối với các mặt hàng nông sản, chăn nuôi còn hạn chế nên rơi vào cảnh được mùa, rớt giá ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người dân.

- Tuy thu, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán, kịp thời chi cho hoạt động bộ máy và an sinh xã hội,... nhưng còn nhiều khoản thu đạt dưới 50% dự toán và công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển còn chậm. Hoạt động tín dụng đạt 94,38% so với kế hoạch, tăng 12,29% so với cùng kỳ, trong đó tập trung cho vay các chương trình, đề án trọng điểm, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng các điều kiện tiếp cận vốn vay của các đối tượng còn gặp khó khăn.

- Về phân bổ vốn đầu tư phát triển đạt tỷ lệ 97,99% (tương đương 3.429,134/3499,134 tỷ); giá trị khối lượng thực hiện đạt thấp tỷ lệ 11,49% (tương đương 401, 987/3.499.134 tỷ đồng); giá trị giải ngân đạt tỷ lệ 31,84% (tương đương 1.114,217/3.499,134 tỷ); một số công trình, dự án không có khối lượng giải ngân⁴, do đó sẽ gây áp lực cho công tác giải ngân vào những tháng cuối năm.

- Công tác quản lý đất đai ở một số nơi còn bất cập. Tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống người dân và ảnh hưởng tới khả năng phòng, chống thiên tai.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017:

Ban KT-NS cơ bản đồng tình với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo UBND tỉnh. Cho thấy sự quyết tâm của UBND tỉnh, các ngành, địa phương nhằm duy trì ổn định kinh tế – xã hội, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện có hiệu quả các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo lập niềm tin đối với các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Song, Ban KT-NS đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số giải pháp như sau:

- Tập trung lãnh đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, phân đầu đạt kế hoạch tăng trưởng đề ra.

- Khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân. Rà soát, sớm có phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư của tỉnh nhất là nguồn tăng thu ngân sách các năm trước chưa phân bổ. Chuẩn bị tốt kế hoạch đầu tư XD CB năm 2018.

- Rà soát kịp thời bổ sung chính sách để thu hút các nhà đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng để phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Rà soát, có biện pháp khoan nợ, giảm nợ và cho vay sản xuất chăn nuôi.

- Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chính sách đất đai nhằm huy động và sử dụng hiệu quả đất đai; thí điểm chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất nhằm tập trung ruộng

⁴ Dự án thiết bị PTTT kỹ thuật số, các gói thầu của các bệnh viện thuộc ngành y tế, trại thực nghiệm vườn QG Tràm Chim, xây dựng trụ sở UBND một số xã, trung tâm VHHTCĐ, . . .

đất tạo điều kiện phát triển nông nghiệp quy mô lớn, thu hút doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các loại tài sản công, nhất là nhà ở, đất đai để tạo nguồn thu ngân sách đúng quy định.

B. VỀ LĨNH VỰC VH –XH

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Về cơ bản, Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về tình hình văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

- Ngành Giáo dục - Đào tạo đã triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch; công tác duy trì và phổ cập giáo dục được tập trung thực hiện, đến nay toàn Tỉnh có 144/144 xã, phường, thị trấn và 12/12 huyện, thị, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông xếp hạng nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (đạt 17 giải); công tác xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học được quan tâm đầu tư, năm học 2016-2017 đã đưa vào sử dụng 177 phòng học và 258 phòng chức năng với tổng kinh phí 226,86 tỷ đồng; sửa chữa 433 phòng học và 101 phòng chức năng.

- Y tế: các cơ sở điều trị tiếp tục được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, nhiều kỹ thuật mới được triển khai thực hiện ở các bệnh viện, đến nay có 93,75 tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia y tế, 7,78 bác sĩ/vạn dân và 22,85 giường bệnh/vạn dân. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai quyết liệt và hiệu quả 6 tháng đầu năm đã tổ chức thanh tra, kiểm tra trực tiếp trên 5.854 cơ sở, kết quả 5.029 (85,91%) cơ sở bảo đảm về an toàn thực phẩm.

- Công tác đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo được quan tâm, đã tổ chức được 05 phiên giao dịch việc làm, có 5.226 lao động tham gia; công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được tập trung thực hiện, từ đầu năm đến nay đã đưa được 927 lao động (đạt 92,7% kế hoạch). Triển khai xây dựng mới 02 dự án mô hình giảm nghèo bền vững tại xã Phú Đức, huyện Tam Nông, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, nhằm giúp cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Cao Lãnh; chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân đã tạo điểm nhấn và dấu ấn riêng về quê hương Đồng Tháp, thu hút hàng trăm ngàn lượt người xem; hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, tham gia các hội thi thể thao cấp khu vực và toàn quốc các vận động viên của Tỉnh đạt được nhiều giải cao. Hoạt động du lịch được đẩy mạnh, từ đầu năm đến nay đã thu hút được 1.700.000 khách đến tham quan (tăng 7,5 % so với cùng kỳ), doanh thu ước đạt 280 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục như:

- Việc đề xảy ra lộ đề kiểm tra học kỳ II của lớp 11 đã ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.

- Tay nghề và tính kỷ luật lao động Đồng Tháp còn thấp, tình trạng lao động đã hết hạn hợp đồng không về nước làm ảnh hưởng đến công tác đưa lao động đi làm việc nước ngoài; công tác tuyển sinh đào tạo nghề đạt tỷ lệ rất thấp (đạt 15,46% kế hoạch, giảm 1.449 học viên so với cùng kỳ). Đây cũng là một trong những nguyên nhân giải quyết việc làm chưa ổn định (lao động không có tay nghề), dẫn đến tình trạng thoát nghèo thiếu vững chắc, nguy cơ tái nghèo cao.

- Đội ngũ phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở một số địa phương còn chưa thực sự đủ mạnh, do đó công tác phòng chống dịch hiệu quả chưa cao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp (65,9%).

- Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo và nhất là tình trạng hát nhạc sòng, karaoke lưu động sử dụng âm thanh công suất lớn gây ồn vẫn còn xảy ra trên địa bàn Tỉnh; hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao nhất là ở cơ sở chưa phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, một số Câu lạc bộ chưa được duy trì thường xuyên và chất lượng chưa cao.

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Cơ bản thống nhất với nhiệm vụ và giải pháp đã đề cập trong báo cáo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Ban VHXH đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với gia đình, thân nhân người lao động trong việc chấp hành quy định của Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân; tập huấn chuyên môn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống dịch ở tất cả các tuyến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là các nhóm đối tượng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn thấp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm lĩnh vực hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở.

C. VỀ LĨNH VỰC QP-AN

I. Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2017

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN; công tác tuyển quân, giáo dục kiến thức quốc phòng, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự, diễn tập đạt hiệu quả; thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục củng cố và duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh ta với các tỉnh giáp ranh thuộc Vương quốc Campuchia. Công tác quốc phòng, an ninh khu vực biên giới và nội địa ổn định, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội đảm bảo; tình hình tai nạn giao thông được kiểm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2016 (giảm 9,8% số vụ, giảm 7,94% số người chết); vi phạm pháp luật về kinh tế giảm 22,9% ...

Đặc biệt, đáng quan tâm là so với cùng kỳ năm 2016 tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Cụ thể: tội phạm về trật tự xã hội tăng 39,9% (tăng 73 vụ), trong đó có một số loại tội phạm tăng cao như: trộm cắp tài sản 128 vụ (tăng 26 vụ), cố ý gây thương tích 64 vụ (tăng 22 vụ); tội phạm ma túy phát hiện 46 vụ (tăng 21 vụ); vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện 99 vụ (tăng 54 vụ); tệ nạn xã hội phát hiện 360 vụ (tăng 40 vụ), hiện trên địa bàn tỉnh có 1.062 người nghiện ma túy tại 131 xã, phường, thị trấn. Điều đáng quan tâm là tội phạm do các đối tượng thanh, thiếu niên gây ra gia tăng khá cao (tỷ lệ 28,8%).

2. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Ban Pháp chế thống nhất với các giải pháp UBND tỉnh thực hiện 6 tháng cuối năm 2017, tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh phân tích các nguyên nhân và đánh giá sâu nguyên nhân chủ quan về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật để có giải pháp căn cơ, quyết liệt chỉ đạo phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng (trộm cắp, cố ý gây thương tích, ma túy, môi trường, đánh bạc, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, giao cấu với trẻ em).

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm kêu gọi sự quan tâm, đồng thuận, hỗ trợ của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; tạo ý thức cho mỗi cá nhân trong xã hội thấy được công tác ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không chỉ riêng của cơ quan chức năng.

Phần thứ hai

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH VỀ ƯỚC THỰC HIỆN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

I. Tình hình phân bổ và giao dự toán NSNN năm 2017

Ban KT-NS nhận thấy UBND tỉnh đã phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2017 kịp thời đến các chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách, tạo sự chủ động để triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, phân bổ vốn đầu tư còn chậm⁵. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương thực hiện việc phân bổ và giao dự toán ngân sách đúng quy định, đặc biệt là phương án phân bổ nguồn tăng thu NSNN cho đầu tư.

II. Tình hình thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2017

1. Về thu NSNN: Theo báo cáo của UBND tỉnh, thu NSNN 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3.468 tỷ, bằng 52,47% dự toán năm, tăng 41,43 % so với cùng kỳ, trong đó nhiều nguồn thu tăng khá so với cùng kỳ⁶.

Ban KT-NS đánh giá cao các giải pháp thu tích cực ngay từ những tháng đầu năm của UBND tỉnh. Tiến độ thu ngân sách đạt cao hơn so với cùng kỳ⁷, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư, hoạt động khởi nghiệp, . . . có những bước cải thiện. Bên cạnh đó, do sự tác động bất lợi của

⁵ Còn 70 tỷ chưa phân bổ.

⁶ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 72,78%, tăng 57,35% so cùng kỳ năm 2016; thu phí, lệ phí đạt 76,34, tăng 27,27% so cùng kỳ năm 2016; thuế thu nhập cá nhân đạt 51,46%, tăng 31,87% so cùng kỳ năm 2016; thu XSKT đạt 70,83%, tăng 21,42% so cùng kỳ 2016; thuế thu nhập cá nhân đạt 51,46%, tăng 31,87% so với cùng kỳ năm 2016

⁷ Thu NSNN trên địa bàn đạt 52,47%, tăng 41,39% so với năm 2016.

tình hình kinh tế thế giới (sự điều chỉnh chính sách của các nước, rào cản kỹ thuật liên quan đến hàng hóa xuất khẩu chủ lực của tỉnh, giá dầu thô, . . .); tình hình trong nước xuất hiện những khó khăn (tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp; cung thừa ở một số sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi...) đã làm giảm một số nguồn thu ngân sách của tỉnh⁸. Vì vậy, đòi hỏi cần phải có sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của chính quyền các cấp, các doanh nghiệp để ổn định sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nguồn thu ổn định, đảm bảo an toàn trong cân đối NSNN.

2. Về chi NSNN: Nhìn chung đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoạt động của bộ máy và xử lý kịp thời các nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, sạt lở trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ chi cũng còn một số khó khăn cần quan tâm:

- Cần có giải pháp điều hành hiệu quả nhằm tiết kiệm chi thường xuyên để dành tăng chi cho đầu tư phát triển (*chi thường xuyên gấp 2,22 lần chi đầu tư*).
- Quan tâm giải quyết hợp lý vấn đề nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh nợ mới.
- Tạm ứng và nợ tạm ứng từ ngân sách nhà nước của một số ngành, địa phương còn ở mức cao.

3. Về Cân đối ngân sách:

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2017 ước hụt thu ngân sách khoảng 250 tỷ đồng, chủ yếu là thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu. Để đảm bảo cân đối ngân sách năm 2017, UBND tỉnh dự kiến sử dụng 50% dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương còn dư, nguồn bố trí chưa sử dụng (nếu còn) và một phần từ nguồn quỹ dự trữ tài chính là phù hợp quy định Luật Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Ban KT-NS đề nghị UBND tỉnh cần có những giải pháp điều hành ngân sách quyết liệt hơn nữa, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính để đạt dự toán ngân sách năm 2017, góp phần vào tăng trưởng kinh tế đã đề ra, kịp thời huy động nguồn thu vào ngân sách. Trường hợp sau khi sử dụng hết nguồn lực theo quy định mà còn mất cân đối thì UBND tỉnh có Tờ trình cụ thể phương án xử lý hoặc điều chỉnh dự toán ngân sách báo cáo Thường trực HĐND quyết định theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

III. Về giải pháp thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017

Ban KT-NS cơ bản thống nhất với các giải pháp điều hành ngân sách của UBND tỉnh đề ra từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, Ban KT-NS đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số giải pháp sau:

- Chỉ đạo rà soát, quản lý tốt nguồn thu, thu kịp thời số thu vào NSNN. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng ngân sách, quản lý chặt chẽ chi thường xuyên, hạn chế chi ngoài dự toán nhất là khoản chi mang tính hỗ trợ không thuộc nhiệm vụ chi cấp tỉnh. Chú ý đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn để phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
- Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường

⁸ Thu từ hoạt động XNK đạt 31,58%; Thu từ doanh nghiệp quốc doanh do TW quản lý đạt 40,87%; Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 41,85%; Thu lệ phí trước bạ đạt 40,50%.

đầu tư và kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, đặc biệt là có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm trình HĐND theo quy định.

- Khẩn trương xây dựng phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách các năm trước trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định phân bổ.

- Kiểm tra, rà soát tính hiệu quả của việc sử dụng vốn tạm ứng từ ngân sách; có kế hoạch thu hồi nợ tạm ứng theo quy định.

Phần thứ ba

THẨM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

I. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết của HĐND⁹ thì năm 2017 vốn phân bổ (02 đợt) là 3.342,441 tỷ¹⁰, bố trí cho 93 dự án. Trên cơ sở nguồn vốn được HĐND giao cùng với nguồn số dư dự toán năm 2016 chuyển sang (156,693 tỷ), nâng tổng nguồn vốn đầu tư phát triển lên 3.499,134 tỷ đồng. Đến ngày 25/5/2017 UBND tỉnh đã phân bổ 3.429,134 tỷ đồng, cho 197 dự án đạt 98% kế hoạch vốn được giao (còn 70 tỷ).

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm tình hình triển khai thực hiện dự án còn chậm, giá trị khối lượng hoàn thành thấp, có nhiều dự án chưa triển khai¹¹; tỷ lệ giải ngân ước đạt 31,84% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ đạt 24,99%) nhưng nếu loại trừ phần tạm ứng khối lượng thì chỉ giải ngân đạt 20,36%, cụ thể: cấp tỉnh, đạt 23,26% và cấp huyện, đạt 16,17%, nguồn số dư dự toán năm 2016 chuyển sang đạt 13,63%,... giải ngân đạt thấp đã làm giảm hiệu quả đồng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

II. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017:

Để thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư phát triển trong những tháng cuối năm 2017, ngoài các giải pháp UBND tỉnh nêu. Ban KT-NS đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số giải pháp sau:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư rà soát, sớm hoàn chỉnh các danh mục dự án đầu tư đủ điều kiện để bố trí các nguồn vốn còn lại chưa phân khai báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định (đến nay còn 70 tỷ đồng phân bổ đầu năm và còn khoảng 582,9031 tỷ đồng từ nguồn tăng thu năm 2015, 2016 chưa phân khai).

⁹ - Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ và Nghị quyết số 108/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2).

¹⁰ Nguồn cân đối ngân sách địa phương là 2.636,48 tỷ đồng (*không kể nguồn thu tiền sử dụng đất do cấp huyện quản lý là 325 tỷ đồng*); nguồn ngân sách TW hỗ trợ là 705,961 tỷ đồng.

¹¹ Có đến 16/46 chủ đầu tư và 113/197 dự án với số vốn đã bố trí là 899,831 tỷ đồng nhưng chưa giải ngân được đồng nào.

- Xem xét có giải pháp xử lý đối với các chủ đầu tư đến nay có tỷ lệ giải ngân đạt 0% và các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển đã được bố trí vốn từ đầu năm đến nay nhưng chưa chấp hành chế độ thông tin báo cáo theo quy định (Điều 3 Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường công tác quản lý, điều hành kiểm soát chi trong lĩnh vực chi đầu tư XDCB; theo dõi, đôn đốc thu hồi các khoản nợ tạm ứng đầu tư XDCB theo đúng quy định.

- Chỉ đạo rà soát đôn đốc các chủ đầu tư có dự án, công trình hoàn thành thực hiện quyết toán đúng quy định.

- Chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ số 1629/KL-TTCT ngày 12/6/2015 của Thanh tra Chính phủ về Kết luận Thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2011 – 2015 và Thông báo số 22/TB-BKHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2012 – 2015 tại tỉnh Đồng Tháp.

- Xem xét, sớm phê duyệt ban hành Đề án bảo trì các công trình dân dụng thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh và quan tâm hỗ trợ cấp huyện, cấp xã vốn duy tu, sửa chữa đường giao thông đối với những dự án xuống cấp thật sự bức xúc mà ngân sách địa phương không cân đối được.

Kính thưa quý vị đại biểu

Trên đây là nội dung thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình KT-XH, QP-AN; thu - chi ngân sách; vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận

-Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
-Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Trần Văn Hiếu